

Số: /BC-UBND

Yên Thế, ngày tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp Thứ Hai, HĐND huyện khoá XXII

(Trình kỳ họp Thứ Tư, HĐND huyện khóa XXII)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, tại kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Yên Thế khoá XXII, Chủ tịch UBND huyện đã nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ, đại biểu HĐND huyện và Ủy ban MTTQ huyện gửi đến. Để kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri, trả lời cử tri và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm 2021, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn số 1366/UBND-VP chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn kiểm tra, xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, tỉnh, UBND huyện tiếp tục kiến nghị lên cấp trên. Kết quả cụ thể như sau:

I. Lĩnh vực Nông nghiệp:

- Cử tri bản Ao Tuần, Cồn Trang xã Canh Nậu đề nghị xem xét hỗ trợ hoặc cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng một số diện tích bán ngập thuộc khu vực hồ Quỳnh, hiện tại nhân dân cấy lúa, trồng ngô nhưng nước dâng bị sạt lở ngập úng không được thu hoạch.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đề nghị các hộ dân có đơn xin chuyển đổi gửi UBND xã để được hướng dẫn cụ thể; đối với diện tích hoa màu bị ngập khi mưa lớn, hàng năm UBND huyện đều chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã rà soát, tổng hợp để đề nghị hỗ trợ. Đồng thời Sở Nông nghiệp và PTNT đã có buổi làm việc với huyện để rà soát, đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống Công trình thủy lợi Sông Sỏi làm cơ sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh có giải pháp khắc phục hạn chế của công trình hồ Quỳnh.

- Cử tri xã Tam Hiệp phản ánh thời gian gần đây, giá vật tư nông nghiệp nhất là phân bón tăng cao (tăng khoảng trên 20%) so với vụ đông xuân đề nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá.

Thời gian gần đây do ảnh hưởng của thị trường thế giới, giá nguyên liệu đầu vào bị đẩy lên và giá cước vận chuyển tăng do dịch bệnh COVID-19 khiến mặt hàng phân bón tăng mạnh. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kiên quyết xử lý tình trạng đầu cơ, tích trữ, găm hàng, thổi giá. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương tăng cường chính sách quản lý bình ổn giá đối với các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Để hạn chế ảnh hưởng của việc tăng giá các loại phân bón tới sản xuất đề nghị nhân dân căn cứ vào hướng dẫn cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, thời gian

chăm sóc để phát huy hiệu quả phân bón đối với cây trồng, đồng thời tăng cường sử dụng nguồn phân hữu cơ sẵn có tại địa phương (phân trâu bò, gà...) để tăng cường cải tạo đất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- *Cử tri xã Hồng Kỳ hỏi những nhà bị thiên tai năm 2020 như tốc nhà, hoa màu bị ngập lụt do mưa lớn làm ảnh hưởng đến sản xuất mà các thôn, bản đã thống kê gửi lên huyện có được hỗ trợ không.*

Qua tổng hợp báo cáo của cơ quan chuyên môn trên địa bàn xã Hồng Kỳ, có các công trình bán kiên cố, công trình phụ bị tốc mái, một số diện tích cây ăn quả, cây lâm nghiệp bị đổ, gãy. UBND huyện đã giao cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện tổng hợp báo cáo và đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại (đến nay tỉnh chưa hỗ trợ); đồng thời chỉ đạo UBND các xã giúp đỡ nhân dân khôi phục sản xuất và khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra.

- *Cử tri thôn Tân Mai xã Tân Sơn đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ thôn xây dựng, sửa chữa 02 kè tràn giữ nước phục vụ sản xuất của thôn Tân Mai, vì hiện nay kè đã hư hỏng, xuống cấp.*

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện có Công văn số 1272/UBND-TCKH ngày 26/8/2021 về việc đề xuất danh mục, dự toán thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất và phát triển đất trồng lúa năm 2022. Trong đó công trình cử tri thôn Tân Mai, xã Tân Sơn đề nghị sửa chữa, nâng cấp.

- *Cử tri xã Canh Nậu đề nghị xem xét việc Công ty TNHH Trường Lộc quản lý rừng hiện nay không hiệu quả, rừng bị khai phá không đúng quy định, đề nghị các cấp xem xét thu hồi để giao lại địa phương quản lý, giao đất cho người dân sử dụng hiệu quả.*

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên phối hợp, chỉ đạo Công ty cổ phần đầu tư XD&TM Trường Lộc (chủ rừng) tăng cường tuần tra bảo vệ rừng. Kết quả đến nay tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép trên diện tích rừng tự nhiên do Công ty cổ phần đầu tư XD&TM Trường Lộc quản lý tại xã Canh Nậu đã cơ bản được ngăn chặn; từ đầu năm 2021 đến nay diện tích rừng tự nhiên đã được quản lý, bảo vệ tốt, không xảy ra tình trạng phá rừng. Yêu cầu Công ty củng cố kiện toàn lực lượng bảo vệ rừng, đến nay tại xã Canh Nậu, Công ty đã kiện toàn Tổ bảo vệ rừng gồm 04 người, để thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ rừng.

Về đề nghị xem xét thu hồi để giao lại địa phương quản lý, giao đất cho người dân để sử dụng hiệu quả, UBND huyện tiếp thu và kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết.

- *Cử tri thôn Ngò 2 xã Đồng Kỳ, xã Hồng Kỳ đề nghị Xí nghiệp khai thác công trình Thủy lợi huyện bố trí thêm tấm chắn rác tại các đoạn mương thôn Ngò 2, xã Đồng Kỳ thuộc kênh N8 do mỗi khi nước về, kèm theo rác, ứ đọng, nước tràn nhiều ra ngoài gây ngập úng ảnh hưởng đến ruộng, ao cá của nhân dân, phía trên. Thường xuyên tổ chức nạo vét và khi tổ chức vớt rác tại điểm chắn, cần xử lý ngay không để trên bờ mương làm ảnh hưởng đến môi trường.*

UBND huyện đã chỉ đạo XN KTCT thủy lợi phối hợp với UBND xã Đồng Kỳ và thôn Ngò 2 kiểm tra tại hiện trường; kết quả đã thống nhất, chuyển vị trí lưới chắn rác đã có sang vị trí khác, lắp đặt thêm lưới chắn rác mới tại các vị trí do UBND xã Đồng Kỳ, thôn Ngò 2 lựa chọn; đồng thời phối hợp trực vớt, vận chuyển rác đến bãi tập trung để đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải gây ngập úng ảnh hưởng đến ruộng, ao cá của nhân dân. Việc chuyển, lắp mới lưới chắn rác được thực hiện xong trong năm 2021 theo kế hoạch sửa chữa công trình của Xí nghiệp.

II. Lĩnh vực giao thông, xây dựng

- Cử tri xã Tam Hiệp phản ánh tuyến đường Đôn Hom do huyện quản lý (khu vực nhà bà Nguyễn Thị Đoàn bản Đôn Hom), hiện nay có một đoạn không có mương, nước tràn ra đường đã bị hỏng đường, đề nghị UBND huyện kiểm tra, sửa chữa, nạo vét mương hành lang tuyến đường này.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Tam Hiệp kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý. Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với xã và các đơn vị liên quan lên phương án sửa chữa các điểm hư hỏng và hệ thống rãnh, lề đường cần san gạt sửa chữa, đến nay đã thực hiện sửa chữa xong.

- Cử tri xã Tân Hiệp tiếp tục đề nghị UBND huyện quan tâm tu sửa tuyến đường từ Hoàng Long đi ngã ba Đồng Tâm hiện nay nhiều đoạn đã hư hỏng nặng gây khó khăn đi lại của nhân dân.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Tân Hiệp kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý; khi cân đối được kinh phí UBND huyện sẽ giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với xã Tân Hiệp và các đơn vị liên quan lập dự án sửa chữa tuyến đường trên trong thời gian sớm nhất.

- Cử tri thôn Cầu xã Tân Sỏi đề nghị UBND huyện, Chủ đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ đường 292 cần khảo sát, xây dựng và bảo đảm hệ thống cống qua đường, kênh, mương phục vụ sản xuất của thôn.

Hiện nay tuyến đường Tỉnh lộ 292 đang tiến hành thực hiện công tác GPMB và thi công các công trình thoát nước dọc và hệ thống thoát nước ngang trên tuyến. Trong quá trình thực hiện, UBND huyện luôn tiếp thu các ý kiến phản ánh của nhân dân và kiến nghị kịp thời với Chủ đầu tư để nghiên cứu, xem xét giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn theo dõi, bám sát quá trình triển khai thực hiện, phối hợp và giải quyết các vướng mắc, đề xuất của cử tri.

- Cử tri Tổ dân phố Tân An thị trấn Bồ Hạ đề nghị huyện cho lắp hệ thống đèn đường chiếu sáng dọc theo tuyến đường 268 từ Tổ dân phố Hòa Bình qua Tân An để đảm bảo tình hình an ninh trên địa bàn.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND thị trấn Bồ Hạ rà soát và đề xuất; dự kiến, UBND huyện sẽ

cân đối kinh phí sửa chữa trong năm 2022 và giao Phòng KT&HT triển khai thực hiện.

- Cử tri xã Xuân Lương Tổ tiếp tục đề nghị UBND huyện, chủ đầu tư ban quản lý dự án huyện chi trả công cho tổ giám sát đầu tư công đồng thực hiện giải phóng mặt bằng thi công dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường trung tâm xã đi bản Xoan xã Xuân Lương như quyết định đã được chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 51, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ: Thẩm quyền thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng là Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm của Ủy ban MTTQ cấp xã, do ngân sách cấp xã đảm bảo quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 52 và điểm a, khoản 5, điều 54 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP. Do vậy việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện theo quy định về quản lý ngân sách cấp xã và các hoạt động tài chính khác của cấp xã. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện không thể thực hiện chi trả khoản kinh phí nêu trên theo kiến nghị của cử tri xã Xuân Lương.

- Cử tri xã Hồng Kỳ đề nghị UBND huyện yêu cầu với nhà thầu thi công nót đoạn đầu ngầm bên thôn Đê Thám từ Cầu Tư đi Đê Thám để nhân dân đi lại được dễ dàng.

Công trình cầu Đòng Tâm đi Hồng Kỳ được khởi công từ tháng 10/2020, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2021; tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và công tác giải phóng mặt bằng đã làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công nên dự án phải gia hạn thời gian thực hiện, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2021, đảm bảo theo thiết kế và lưu thông cho nhân dân trong khu vực.

III. Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

- Cử tri xã Đòng Kỳ đề nghị huyện xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa, làm lại sân cho Trạm Y tế xã, vì hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với xã Đòng Kỳ tiến hành kiểm tra hiện trạng. Đồng thời huyện dự kiến bố trí kinh phí hỗ trợ sửa chữa trong năm 2022 từ nguồn bổ sung có mục tiêu về ngân sách xã năm 2022.

- Cử tri thôn Hồ Luông xã Tiến Thắng và một số xã, thị trấn đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét nâng mức chi trả ngày công cho dân quân đi huấn luyện dân quân tự vệ vì hiện nay mức chi trả 119.000đ/ngày là rất thấp

Theo Quy định tại Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/8/2021, nêu rõ: “Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh,

phòng hóa, y tế thực hiện nhiệm vụ trong thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân theo quy định của pháp luật được hưởng 164.000 đồng/người/ngày. Trường hợp kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm 60.000 đồng/người/ngày”.

- Cử tri thôn Hợp Thắng xã Tiến Thắng đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí cho Tổ Covid cộng đồng.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 176-TB/HU ngày 20/7/2021 của Huyện ủy Yên Thế về Thông báo kết luận tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy về hỗ trợ kinh phí cho thành viên Tổ Covid cộng đồng tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 15/9/2021 Ban tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-BTN về việc phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn hỗ trợ Tổ Covid cộng đồng tham gia phòng, chống dịch Covid-19, theo đó bộ phận kế toán Ban tiếp nhận của huyện đã làm thủ tục chuyển kinh phí cho các xã, thị trấn với mức hỗ trợ: Tổ trưởng 1.000.000 đồng/người; Tổ phó 700.000 đồng/người; thành viên 500.000 đồng/người.

- Cử tri xã Đông Sơn đề nghị UBND huyện quan tâm cân đối ngân sách hỗ trợ nâng cấp, mở rộng tuyến đường và khu di tích lịch sử từ thôn Đền Quỳnh đi Đền Thượng thôn Đền Trắng hiện nay đã xuống cấp.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với xã Đông Sơn tiến hành kiểm tra hiện trạng tuyến đường và khu di tích lịch sử từ thôn Đền Quỳnh đi Đền Thượng thôn Đền Trắng. UBND huyện dự kiến bố trí kinh sửa chữa từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2022, thời gian thực hiện dự án này trong năm 2022- 2023.

IV. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

- Cử tri xã Hương Vĩ, cử tri thôn Đền Trắng xã Đông Sơn phản ánh Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Giang nghiền than gây ồn, bụi bẩn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân; đất, bùn của công ty đổ thải qua những đợt mưa đã xô suông khu sản sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến sản xuất; cử tri đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm quản lý và việc được phép hay không được phép mà công ty tự ý đổ thải xuống khu vực đập Ao Đèo. Đồng thời quan tâm đầu tư công nghệ cao trong việc xử lý rác thải, để nguồn rác thải nông thôn khi được thu gom, xử lý đảm bảo môi trường.

Nội dung cử tri phản ánh là có cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 664/UBND-TN ngày 24/02/2021 chỉ đạo các cơ quan chức năng về việc yêu cầu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản tại mỏ than Bó Hạ.

UBND huyện đã giao cho cơ quan chuyên môn và Công an huyện giám sát, kiểm tra việc thực hiện, chấp hành của Công ty theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 664/UBND-TN ngày 24/02/2021. Đến nay, Công ty đã cơ bản chấp hành thực hiện được các nội dung của Công văn số 664/UBND-TN ngày 24/02/2021 đã nêu như: Lắp đặt hệ thống phun nước di động tại dây chuyền công nghệ sàng thô, làm ẩm than đến mức giới hạn cho phép để hạn chế

phát tán bụi gây ô nhiễm môi trường; thực hiện thu gom chất thải nguy hại tại khu vực nghiền than; Công ty và các khách hàng mua, bán, vận chuyển than đã thực hiện nghiêm việc cam kết không coi nói thành thùng, không chở quá tải trọng quy định; thực hiện che phủ bạt, rửa lốp xe trước khi tham gia lưu thông trên các tuyến đường; tổ chức san gạt, quét dọn bụi than do xe chở than đi qua làm rơi trên 02 tuyến đường từ mỏ than đi ra đường tỉnh 242 và trên tuyến đường tỉnh 242, thực hiện thường xuyên tưới nước dập bụi than trong khu vực khai trường, tại khu chế biến và trên các tuyến đường vận chuyển than... làm giảm thiểu tối đa mức ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Tuy nhiên tình trạng xe vận chuyển than, đá của các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn và xe tải trọng lớn từ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn thường xuyên vận chuyển đá qua địa bàn dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn ATGT theo như phản ánh cử tri đã nêu.

UBND huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn; chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải và xe chở hàng hóa lưu thông trên đường mà không thực hiện be bốt, làm rơi vãi các hàng hóa có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời tiếp tục đề nghị UBND tỉnh quan tâm thường xuyên bố trí kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường tỉnh 242 và chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiếp tục tăng cường phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý các các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản và các chủ phương tiện vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường tỉnh 242 có hành vi vi phạm ngày tại đầu nguồn, mỏ khai thác khoáng sản.

Việc công ty tự ý đổ thải xuống khu vực đập Ao Đèo, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty, đang chờ kết luận chính thức để xác định trách nhiệm.

Về đầu tư công nghệ cao trong xử lý rác và xử lý rác thải nông thôn: Hiện nay UBND huyện đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Cử tri thị trấn Bồ Hạ đề nghị HĐND, UBND huyện thường xuyên cho kiểm tra việc quản lý và khai thác khoáng sản lòng sông Sỏi, vì hiện nay có hiện tượng khai thác không tuân thủ dự án gây sạt lở bờ sông và diện tích đất ruộng canh tác của một số hộ dân ở xứ đồng Canh San, tổ dân phố Xuân Lan, thị trấn Bồ Hạ.

Thông tin phản ánh của cử tri hoàn toàn có cơ sở; UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra cho thấy tại khu vực bãi Đá Bò thuộc thôn Yên Cư, xã Tân Sỏi và thôn Xuân Lan, thị trấn Bồ Hạ có việc khai thác đất vào phạm vi ranh giới các thửa đất bãi ven sông của nhân dân.

Chủ tịch UBND huyện cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện kiểm tra, xử lý việc khai thác khoáng sản (Công văn số 1059/UBND-TNMT ngày 26/7/2021 về việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi đối với Công ty TNHH Đại Hoàng Dương; Công văn số 1123/UBND-TNMT ngày 03/8/2021 về việc tăng cường kiểm tra,

ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn huyện; Công văn số 1283/UBND-TNMT ngày 27/8/2021 về việc báo cáo đề nghị xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi của Công ty TNHH Đại Hoàng Dương) và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đại Hoàng Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 2017/QĐ-XPVPHC ngày 05/10/2021 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Đại Hoàng Dương với số tiền xử phạt là 120.000.000 đồng và truy thu số lợi ích bất hợp pháp với số tiền 136.793.000 đồng; yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm như cử tri đã nêu.

- Cử tri xã Xuân Lương đề nghị HĐND, UBND huyện cần chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt hơn, làm tốt công tác truyền truyền thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm công tác bảo vệ môi trường.

Để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU trên địa bàn, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các ngành, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Hàng tháng, Huyện ủy, UBND huyện đều tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ; hội nghị chuyên đề; tổ chức các hội thi; các mô hình điểm trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn nhằm tạo hiệu ứng tốt trong toàn dân; tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền bằng những nhiệm vụ trọng tâm; gắn trách nhiệm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU với trách nhiệm người đứng đầu địa phương. Thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt Chỉ thị trên địa bàn.

- Cử tri xã Tân Sỏi đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng cho xe vận chuyển rác tại nơi xử lý rác thải tập trung của xã đi nơi khác hoặc cho phép mở rộng bãi rác để đảm bảo môi trường.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức xây dựng các điểm tập kết, thu gom rác đối với địa bàn quản lý; công tác xử lý rác thải được thực hiện theo từng cụm liên xã hiện đang trong giai đoạn lắp đặt và vận hành thử nghiệm. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm và đi vào hoạt động chính thức, UBND huyện căn cứ công suất hoạt động của các khu xử lý liên xã và nhu cầu thực tế xử lý của các xã, thị trấn sẽ quyết định điều chỉnh phương pháp xử lý rác thải tại các xã, thị trấn cho phù hợp.

V. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Cử tri thị trấn Phồn Xương đề nghị UBND huyện thu hồi đất đầu tư xây dựng mở rộng khuôn viên khu Di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, khu di tích lịch sử đồn Hồ Chuối thị trấn Phồn Xương để xứng tầm với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Về đề nghị thu hồi đất đầu tư xây dựng mở rộng khuôn viên khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám: Thực hiện Thông báo Kết luận số số 229-TB/TU ngày 12/4/2021 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc và Ban Thường vụ Huyện

ủy; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm việc với UBND huyện về nội dung thu hồi, giải phóng mặt bằng diện tích đất quy hoạch, đầu tư các hạng mục công trình tại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, gồm có hạng mục: thu hồi diện tích đất quy hoạch tại Đền Thờ, đền Phồn Xương (1,49 ha), làm đường giao thông vào công chính đình 3 tầng mái, xây dựng đền thờ Hoàng Hoa Thám, tu bổ đền Phồn Xương.

Hiện nay, UBND huyện đang lập dự Dự án thu hồi, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất quy hoạch của di tích để đề xuất với tỉnh cho chủ trương đề thực hiện.

Về đề nghị thu hồi diện tích đất quy hoạch tại di tích lịch sử đền Hồ Chuối: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát, lập dự án thu hồi diện tích đất quy hoạch tại đền Hồ Chuối; hiện nay UBND huyện đang lập dự án để tiếp tục đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thu hồi diện tích đất quy hoạch để đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích (diện tích đề xuất thu hồi 7,249 ha).

- Cử tri xã Tiến Thắng phản ánh cơ sở vật chất của Trường tiểu học xã Tiến Thắng hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo. Nhà trường chưa có nhà Hiệu bộ để làm việc, hiện nay phải dùng nhà công vụ để làm nhà hiệu bộ. Đề nghị UBND huyện, các cơ quan chức năng quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây mới nhà hiệu bộ và các phòng chức năng cho nhà trường để đảm bảo điều kiện công nhận chuẩn lại vào năm 2023. Cử tri xã Tân Hiệp đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Tân Hiệp, phòng học hiện nay nhà trường còn thiếu tổng là 05 phòng (trong đó 02 phòng học của học sinh và 03 chức năng) vì vậy không đảm bảo theo quy định.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với xã Tiến Thắng, xã Tân Hiệp và các nhà trường rà soát, tổng hợp, đề nghị UBND huyện xem xét, đưa vào danh mục sửa chữa, xây dựng trong năm 2022.

- Cử tri thị trấn Bó Hạ đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo sớm chuyển Trường THCS thị trấn Bó Hạ cũ về một điểm trường THCS thị trấn Bó Hạ tại tổ dân phố Đồng Quán để thuận lợi cho công tác quản lý.

Trường thị trấn THCS Bó Hạ được thành lập từ ngày 01/9/2020 trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng quy mô số lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ... của Trường THCS TT Bó Hạ (cũ) và Trường THCS Bó Hạ. Do sáp nhập nguyên trạng nên hiện nay học sinh đang học tập tại 02 điểm trường gây khó khăn trong công tác quản lý nói chung, việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường nói riêng.

Để thuận lợi trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục tại Trường THCS thị trấn Bó Hạ, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn Bó Hạ xây dựng phương án mở rộng diện tích đất

và quy hoạch tổng thể các công trình làm cơ sở từng bước xây dựng phòng học, phòng chức năng để hướng tới tập trung học 1 điểm trường.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai và ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để hướng tới tập trung về một điểm trường tại tổ dân phố Đồng Quán.

- Cử tri tổ dân phố Mạc 2, TT Phồn Xương đề nghị xem xét việc Bưu điện huyện Yên Thế thu tiền cước chuyển trả thẻ căn cước công dân đến tận nhà là 30.000 đồng/01 thẻ căn cước, nhưng đến nay đã 6 tháng từ khi làm thẻ căn cước mà cử tri vẫn chưa nhận được thẻ, vì lý do riêng cần đến thẻ căn cước công dân nên cử tri đã lên một cửa huyện để lấy, vậy số tiền 30.000 đồng Bưu điện thu phí kia thì ai là người chịu trách nhiệm mà không hoàn trả công dân.

Việc thu tiền cước chuyển trả thẻ CCCD cho người dân, Bưu điện huyện thực hiện theo quy chế phối hợp số 09/QCPH-CAT-BĐT giữ Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh về việc chuyển phát CCCD đến địa chỉ cho người dân khi có yêu cầu. Mức phí chuyển phát 30.000 đồng/thẻ căn cước. Nếu trong cùng một hộ, công dân cùng đi làm một lúc mức phí thu 30.000 đồng/thẻ người đầu tiên, từ người thứ 2 trở đi thu 15.000 đồng/thẻ; khi thu phí chuyển phát Bưu điện sẽ cung cấp cho người dân biên lai thu tiền. Nếu người dân nào vì lý do riêng tự lên Công an huyện lấy căn cước thì người dân mang biên lai thu lệ phí chuyển phát CCCD đến Bưu điện huyện để nhận lại tiền chuyển phát đã nộp trước đó.

- Cử tri thôn Trại Đảng xã Đông Kỳ phản ánh và đề nghị cơ quan BHXH xem xét, nghiên cứu tạo điều kiện thuận tiện nhất cho việc khai, đối chiếu thẻ BHYT cho người dân vì hiện nay việc khai thẻ BHYT, thay đổi thông tin, người dân phải trực tiếp lên huyện khai, đề nghị.

Việc thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm theo Bộ TTHC theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, hiện nay BHXH huyện đang tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua 3 hình thức như: dịch vụ bưu chính công ích; giao dịch điện tử và tại cơ quan BHXH huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Do đó, các tổ chức, cá nhân có thể tự lựa chọn hình thức nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

Tiếp thu ý kiến UBND huyện tiếp tục đề nghị BHXH huyện thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, kịp thời phát hiện kiến nghị sửa đổi những thủ tục không phù hợp để các thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của các tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện TTHC.

VI. Lĩnh vực điện, viễn thông

- Cử tri thôn Tiến Trung xã Tiến Thắng phản ánh và đề nghị làm rõ việc tại sao năm 2019 ngành điện có lắp đặt cho gia đình ông Ninh Tuấn Khang trạm điện riêng để phục vụ sản xuất kinh doanh tại khu vực hồ Cầu Rẽ. Năm 2021

thôn Tiến Trung được tiếp nhận 01 trạm điện phục vụ điện sinh hoạt của nhân dân trong thôn. Tuy nhiên ông Ninh Tuấn Khang không kéo dây theo trạm điện của gia đình ông mà lại kéo dây theo đường xương cá của trạm điện thôn Tiến Trung, gây ảnh hưởng đến các hộ dân; mặt khác, các hộ dân phản ánh, ngành điện lắp đặt đồng hồ điện của gia đình ông Khang vào trạm cấp điện của thôn (lắp đặt trong đêm), gây bức xúc cho nhân dân trong thôn.

Trạm biến áp của hộ ông Ninh Tuấn Khang được xây dựng năm 2019 đến năm 2021 đóng điện đưa vào vận hành. Thiết kế TBA Ninh Tuấn Khang được phê duyệt, chỉ cấp điện cho nhà xưởng sản xuất trong khuôn viên của hộ kinh doanh Ninh Tuấn Khang. Tháng 06/2021, Điện lực khảo sát, cấp điện cho khách hàng Phạm Thị Minh vị trí sản xuất cách khuôn viên của ông Ninh Tuấn Khang là 1.600m đã được UBND huyện cấp giấy đăng ký kinh doanh (*bà Phạm Thị Minh là con dâu của ông Ninh Tuấn Khang*). Do vậy khách hàng Phạm Thị Minh cũng như mọi công dân khác khi có nhu cầu sử dụng điện, Điện lực có trách nhiệm khảo sát mục đích sử dụng điện và cấp điện cho khách hàng theo quy định. Việc cấp điện cho khách hàng Phạm Thị Minh không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng điện của nhân dân khu vực thôn Tiến Trung sau TBA Tiến Trung 2. Về việc lắp đồng hồ điện trong đêm: Do khối lượng công việc lớn và trên địa bàn nhiều xã, dẫn đến khi xong công việc ở địa bàn này mới chuyển sang làm công việc ở địa bàn khác nên khi đó có thể thời gian thực hiện công việc muộn, ngoài giờ, buổi tối.

- Cử tri bản Hồ Tre xã Tam Tiến đề nghị huyện tiếp tục quan tâm tạo điều kiện đầu tư lắp đặt cho bản 1 trạm điện hạ thế và 1 trạm phát sóng BTS.

Về trạm điện: Điện lực đã khảo sát, đề xuất Công ty Điện lực Bắc Giang lập kế hoạch xây dựng TBA mới để cấp điện cho nhân dân bản Hồ Tre dự kiến khởi công xây dựng trong quý II năm 2022.

Về trạm phát sóng BTS, Trung tâm Viễn thông đã khảo sát và báo cáo đơn vị cấp trên; tuy nhiên cấp trên chưa có Kế hoạch giao vốn nên chưa thực hiện được.

VII. An ninh trật tự

Cử tri thôn Trại Quân xã Đồng Kỳ đề nghị Công an huyện xem xét lại việc áp dụng mức thu phí để làm thẻ căn cước công dân cho tất cả người dân như hiện nay 15.000 đ/trường hợp đã đúng theo quy định hay chưa. Trường hợp công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu, các đối tượng được miễn vẫn áp dụng thu.

Việc thu phí làm thẻ CCCD được thực hiện theo Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 và Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính. Mức thu lệ phí từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021 được giảm 50% cụ thể:

- Công dân chuyển từ CMND 9 số, 12 số sang cấp thẻ CCCD, mức thu 15.000 đồng/thẻ CCCD.

- Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhận dạng; xác định giới tính; quê quán, có sai sót về thông tin trên thẻ khi công dân có yêu cầu, mức thu 25.000 đồng/thẻ CCCD.

- Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại theo Quốc tịch Việt Nam, mức thu 35.000 đồng/thẻ CCCD.

- Công an huyện không thu phí đối với các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí quy định tại Điều 5 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019.

UBND huyện báo cáo HĐND huyện kết quả kiểm tra, xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Yên Thế khoá XXII./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Các thành viên UBND huyện;
- MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sơn